



BRR การันตีกำไรเทิร์นอะราวด์

■ ราคาน้ำตาลพุ่งแรง ■ รอแจมโรงไฟฟ้าชุมชน



นิวส์ คอนเน็คท์ - BRR คาดรายได้ปี 64 เติบโต 18% พร้อมการเทิร์นอะราวด์ของกำไรสุทธิ รับแรงหนุนจากราคาน้ำตาลโลกพุ่ง ขณะที่ธุรกิจในกลุ่มเริ่มสร้างรายได้ต่อเนื่องเข้าโหมดกอบโกยทรัพย์

นายอนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เปิดเผยว่า บริษัทคาดการณ์รายได้ปี 64 จะเติบโต 18% จากปีก่อนที่มีรายได้ 3,892 ล้านบาท [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

TVD ปี 64 รายได้ 4 พันล้าน
ลุยออนไลน์เพิ่ม
นิวส์ คอนเน็คท์ - TVD ตั้งเป้ารายได้ปี 64 เติบโต 4 พันล้านบาท จับมือ MOMO ลุยธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ คาดรายได้แตะ 1 หมื่นล้านบาท ในปี 67

นายทรงพล ชัญญาตกรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวีไดเรค จำกัด (มหาชน) หรือ (TVD) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 64 เติบโตเป็น 4,000 ล้านบาท จากปีก่อนอยู่ที่ 3,737.14 ล้านบาท และกำไรสุทธิคาดว่าจะทำได้ 60 ล้านบาท จากปีก่อนอยู่ที่ 28.34 ล้านบาท จากการวางนโยบายขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ "Harmonized Channel" โดยการใช้ศักยภาพช่องทางกระจายต่าง ๆ

อีกทั้ง บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาระบบเว็บไซต์ (www.tvdirect.tv) และแอปพลิเคชัน TVD ที่คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในช่วงต้นไตรมาส 3/64 ให้สามารถตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมถึงได้มีการร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท โมโมดอทคอมมิกส์ จำกัด หรือ (MOMO) ที่เข้ามาถือหุ้นในบริษัท [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

TTW ควบคุมผลงานทรงตัว

เล็งธุรกิจบริหารจัดการน้ำเสีย

นิวส์ คอนเน็คท์ - TTW คาดผลประกอบการปี 64 ทรงตัวจากปีก่อน หลังการระบาดของโควิด-19 กระทบลูกค้าอุตสาหกรรมลดลง แย้มแผนศึกษาเข้าบริหารจัดการน้ำเสีย

นายสมเกียรติ ปัทมมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือ TTW เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 64 คาดว่า จะยังอยู่ในระดับ [อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



คว้า BEST CEO - กลุ่มธุรกิจการเงิน

นายปิติ ดันทเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล BEST CEO ประจำปี 2563 กลุ่มธุรกิจการเงิน ในงาน "IAA Awards for Listed Companies 2020" โดยได้รับเกียรติจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เป็นผู้มอบรางวัล พร้อมด้วยนายไพบุลย์สินินทรวงกูร นายกสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้





BRR

รวมถึงกำไรที่จะกลับมาเทิร์นอะรवाद และสามารถกลับมาปันผลได้ตามปกติ โดยมีปัจจัยหนุนจากราคาน้ำตาลตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 30% มาอยู่ที่ 18-19 เซนต์ต่อปอนด์ ตามความต้องการน้ำตาลที่สูงขึ้นเป็นอย่างมาก ขณะที่ปริมาณอ้อยเข้าหีบคาดว่าจะอยู่ที่ 1.7 ล้านตันโดยปริมาณการขายน้ำตาลทั้งปีนี้จะอยู่ที่ราว 210,000 ตัน

ในส่วนของธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อยที่ดำเนินการผ่านบริษัท ซูการ์คอน อีโคแควร์ จำกัด (SEW)

คาดว่าจะพลิกมีกำไรได้ในปีนี้ จากปีก่อนที่ขาดทุนประมาณ 80 ล้านบาท โดยปัจจุบันมีกำลังการผลิต 320 ล้านชิ้นต่อปี ซึ่งหากดำเนินการเต็มกำลังการผลิตคาดว่าจะสร้างรายได้ราว 350 ล้านบาท โดยหลังจากนี้จะมีการเพิ่มเครื่องจักรในการผลิตเป็น 28 เครื่อง ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ประมาณ 700 ล้านบาทต่อปีโดยจะทยอยติดตั้งเครื่องจักรใหม่จนครบตามจำนวนในปี 66

ขณะที่บริษัทจะผลักดันโรงเยื่อใหญ่ที่สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์สีน้ำตาล ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปีนี้ โดยมีกำลังการผลิต 20 ตันต่อวัน รองรับการผลิตสินค้าจากการนำ

ชานอ้อยไปทำบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม 2.5 ล้านชิ้นต่อวัน โดยปัจจุบันนี้อยู่ระหว่างเสนอบรรจุภัณฑ์สีน้ำตาลกับลูกค้ามั่นใจว่าจะได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี

สำหรับธุรกิจโรงไฟฟ้าในปี 64 จะมีการลงทุนเพิ่มเติมประมาณ 18.71 ล้านบาทในโรงไฟฟ้าชีวมวลที่มีกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ เพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นของโรงไฟฟ้าเนื่องจากบริษัทต้องการเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน (Quick Win) ตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งคาดว่าจะยื่นขอเข้าร่วมประมูลภายในเดือนมี.ค.-เม.ย.นี้ ●



สมเกียรติ
ปัทมมงคลชัย

TTW

ทรงตัวจากปีก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ หยุดดำเนินการและชะลอ

การใช้น้ำ แต่ในส่วนของกาใช้น้ำภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยชดเชยได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มองว่าปริมาณการขายน้ำในไตรมาส 1/64 จะปรับตัวลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยประเมินว่ายอดขาย

ของทั้ง TTW และบริษัท ประปาปทุมธานี จำกัด ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงไตรมาส 1/63 เนื่องจากยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่

ทั้งนี้บริษัทยังคงต้องรอดิตตามสถานการณ์โควิด-19 จะเริ่มคลี่คลายเมื่อใด ซึ่หากโควิด-19 คลี่คลาย ก็จะได้เห็นตัวเลขที่เติบโตขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตน้ำสูงสุดอยู่ที่ 540,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งขณะที่มีการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 85% ของกำลังการผลิตรวม

ขณะที่ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเสีย ซึ่งต้องพิจารณาโครงการที่เหมาะสม และสามารถสร้างผลตอบแทนหรือผลกำไรที่ดีให้กับบริษัท รวมไปถึงการประเมินในเรื่องของความเสี่ยที่จะเกิดขึ้นก่อนจะเข้าไปลงทุน ซึ่งหากเป็นโครงการขนาดเล็ก และมีมาร์จิ้นต่ำก็อาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ●

TVD

24.99% ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำโฮมช้อปปิ้งและทำธุรกิจอี-คอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในประเทศได้หวั่นโดยจะเข้ามามีบทบาทในการนำเทคโนโลยีและพีเจอาร์ใหม่ๆ ในการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์และพัฒนาแพลตฟอร์มให้ตอบสนององการใช้งานของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้บริษัทวางแผนจะขยายธุรกิจบริษัทฯ เข้าสู่ช่องทางอี-คอมเมิร์ซ ควบคู่ไปกับช่องทางเดิมที่วีโฮมช้อปปิ้ง โดยคาดว่าจะในปี 2567 สัดส่วนรายได้จะมาจากช่องทางเดิม 50% และอีคอมเมิร์ซ 50%



ทองพล
ชัยภูมัตรากิจ

เท่ากันจากรายได้รวมที่คาดว่าจะทำได้ 10,000 ล้านบาท ส่วนกำลังซื้อของผู้บริโภคในปี 64 คาดว่าจะทรงตัว แม้จะมีวัคซีนป้องกันโควิด-19

ก็ตาม แต่ผู้บริโภคจะยังระวังเรื่องการใช้จ่ายใช้สอยมากขึ้น จึงคิดว่ากำลังซื้อจะทรงตัวไปจนกว่าจะมีการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ●



BAY งดแคมเปญกระตุ้นตลาดยานยนต์

นิวส์ คอนเน็คท์ - “กรุงศรี ออโต้” เตรียมรุกรานอีเวนต์ยานยนต์ทั่วประเทศ เร่งเครื่องส่งมอบบริการสะดวกรวดเร็วต่อเนื่อง ประเดิม 2 อีเวนต์ยิ่งใหญ่แรกของปี ชูข้อเสนอตัวรถน้อย ผ่อนสบาย หวังขับเคลื่อนตลาดรับไตรมาส 2/64

นางกฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เปิดเผยว่ากรุงศรีออโต้ได้เดินทางให้บริการสินเชื่อที่งานมหกรรมยานยนต์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ได้ตั้งเป้าให้บริการสินเชื่อที่อีเวนต์ยานยนต์ 28 งานทั่วประเทศ สำหรับงานมอเตอร์โชว์ และยูสดีคาร์โชว์

ทั้งนี้ ถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นและสร้างความคึกคักในตลาดยานยนต์หลังจากที่เริ่มมีสัญญาณบวกจากการบริโภคภาคเอกชนและเศรษฐกิจโดยรวม นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่กรุงศรี ออโต้ จะได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อยานยนต์ที่ครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กำลังมองหารถคันใหม่ภายในงานได้อย่างตรงจุดอีกด้วย

สำหรับลูกค้าที่ออกรถในงานมอเตอร์โชว์



กฤติยา ศรีสนิท

และยูสดีคาร์โชว์ กรุงศรี ออโต้ ได้จัดข้อเสนอพิเศษตัวรถน้อย ผ่อนสบาย และของสมนาคุณอีกมากมายครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งสินเชื่อรถยนต์ใหม่ สินเชื่อรถบัก ไซค์ สินเชื่อรถจักรยานยนต์ และสินเชื่อรถมือสอง โดยลูกค้ายังสามารถประเมินวงเงินก่อนเลือกซื้อรถได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง ผ่านนวัตกรรม กรุงศรี ออโต้ พร้อมสมัครพร้อมรับผลอนุมัติผ่าน SMS ภายใน 3 นาที ระหว่างเลือกชมรถในงาน

นอกจากนี้ กรุงศรี ออโต้ ยังได้เตรียมข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจสินเชื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) ด้วยอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 1.99% ซึ่งพร้อมให้บริการภายในบูธกรุงศรี ออโต้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ความยั่งยืน

เพื่อทุกวันของชีวิต (Sustainability for Everyday Life) โดยมีการออกแบบบูธที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิล และการนำวัสดุเหลือใช้ไปรีไซเคิลต่อภายหลังจบงานเพื่อสนับสนุนแนวคิดการเป็นผู้นำสินเชื่อยานยนต์ครบวงจรที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

“กรุงศรี ออโต้ เชื่อมั่นว่า งานมหกรรมยานยนต์ทั่วประเทศจะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยกระตุ้นตลาดยานยนต์ในภาพรวมให้เติบโตขึ้นได้ในปีนี้ โดยเป็นศูนย์กลางในการเปิดพื้นที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ต่อไป” นางกฤติยา กล่าว

ภาพข่าว



WHAUP โชว์ผู้นำธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน
ดร.นิพนธ์ บุญเดชาฯ นพ.ประจักษ์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายประพนธ์ ชินอุดมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) ร่วมให้ข้อมูลนักวิเคราะห์ หลังจากประกาศผลการดำเนินงานปี 2563 โดยมีรายได้และส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานปกติ 2,599 ล้านบาท กำไรสุทธิ 813 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงานปกติ 764 ล้านบาท และยังคงยกย่องความแข็งแกร่งของธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน โดยตั้งงบลงทุน 5 ปี ไว้ที่ 12,000 ล้านบาท

ไทยสมุทรฯ จับมือ SKOOTAR รุกตลาด Urban

คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จับมือกับบริการแมสเซ็นเจอร์มีโอโปร SKOOTAR รุกตลาด Urban ด้วยการเป็นสื่อกลางส่งมอบความห่วงใย และนำความคุ้มครองที่คุ้มค่าพร้อมสิทธิพิเศษถึงบ้านลูกค้าผู้ใช้บริการ พิเศษสุด!! สำหรับผู้ใช้บริการรับส่งสินค้าทุกออเดอร์ทั่วกรุงเทพฯ OCEAN LIFE ไทยสมุทร แจกไปเลย Premium “OCHI Mask” รุ่น Limited Edition จำนวน 1 ชิ้น ตั้งแต่วันที่ - 14 เม.ย.นี้เท่านั้น

